

เพื่อนร่วมงานของฉัน

ขณะที่ฉันเลี้ยวรถเข้ามาในศูนย์ฯ ม่วงแควแต่เช้ามีด ฉันรู้สึกประทับใจกับภาพการทำงานของเพื่อนร่วมงานคน นี้มากๆ ฉันตั้งฉายาเขาว่า “แก้วสารพัดนึก ” แต่ชื่อจริงๆเขาชื่อ สมนึก เขาเป็นแบบอย่าง ในการทำงานหลายเรื่องทีฉันอยากเล่าให้ทุกคนได้อ่านและชื่นชม บ้านลุงสมนึกอยู่บางพลี ไกลกว่าทุกคนในศูนย์ แต่ลุงกลับมาทำงานเป็นคนแรกของศูนย์ ลุงบอกว่าตื่นนอนตีสี่ทุกวันเพราะกลัวรถติดจะมาทำงานสาย ศูนย์มีงานหลายอย่างที่ต้องทำให้เสร็จก่อนเวลาที่เด็กจะมาถึงศูนย์ วันไหนลุงมาเจ็ดโมง ลุงจะมีสีหน้าไม่แจ่มใสไร้รอยยิ้ม จะรีบหักท่าย บ่นพึมพำ ฉันจะบอกลุงว่า “ใจเย็นๆยังไม่สายหรอกค่อยๆทำไป ” ฉันชวนพูดคุย แต่ลุงจะขอตัว และปฏิเสธที่จะพูดด้วย ลุงจะรีบกวาดใบไม้ทั้งในและนอกศูนย์ รดน้ำต้นไม้ เมื่อเสร็จงานลุงจะรีบอาบน้ำ และทานอาหาร และมาเตรียมเสื้อสัญลักษณ์ นั่ง รอช่วยคัดกรองเด็กหน้าศูนย์ หลังลุงทำงานเสร็จ อารมณ์ดีมีรอยยิ้ม พวกเราจะชอบแซวลุงว่า “อาทิตย์นี้ได้เท่าไร ช่วยนับไหม ” ถ้าลุงอมยิ้มพวกเราจะเข้าใจตรงกันว่าได้มากกว่าสี่พันบาท ลุงเก็บเงินไว้ในถุงกรอบแกรบซ่อนในอกเสื้อ ลุงเป็นตัวอย่างของความขยัน ทหารายได้พิเศษในวันหยุดด้วยการขายน้ำหลายชนิดและผลไม้สดตามฤดูกาล สินค้าขายดีของลุง เป็นเหล่าผสมยา เสือสิบเอ็ดตัวสูตรเด็ด วันหนึ่งทุกคนในศูนย์รู้สึกปลื้มมากๆเมื่อลุงบอกว่า ถอยรถกระบะป้ายแดงมาแล้ว แต่ ยังขับรถไม่เป็น ลุงจ้างคนรู้จักไปขับรถมาจากศูนย์ รถ ลุงจอดอยู่สองสามวัน ลุง ตัดสินใจลางานเพื่อไปเรียนขับรถในเวลาสองวัน กลับมาลุงบ่นปวดเมื่อยไปหมด เนื่องจากเกร็ง ขณะฝึกขับรถต่อเนื่องหลายชั่วโมง หลังเลิกงานจะเห็นลุงขับรถถอยหน้า ถอยหลังซ้ๆ ถอยเข้า-ออกในโรงรถ ลุงใช้ความพยายามจนสามารถขับรถไปเติมน้ำมันในปั้มใกล้ๆศูนย์ได้ ทุกคนชื่นชมลุงมากแม้ลุงจะนั่งตัวแข็งขณะขับรถ ลุงมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสอบทำใบขับขี่ ลุงสอบสามครั้งจึงผ่าน(ครั้งแรกถอยหลังชนเสา ครั้งที่สองเครื่องดับ) ลุงเก่งขึ้นทุกวันสามารถขับรถไปแถวมหาชัยเพื่อไปทำหลังคาและติดตั้งอุปกรณ์เสริมภายในรถเพื่อวางสินค้า หลายคนเป็นห่วงลุงมากลุงกลับมาศูนย์เกือบมืดเพราะหาทางกลับ ศูนย์ไม่ถูก แต่ด้วยความมุ่งมั่นลุงก็ทำได้ ต่อมาลุงพาพี่น้องไปเยี่ยมพี่สาว ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ลุงขับรถได้ดีที่พี่น้องๆชื่นชม การทำงานประจำ ของลุงทำได้ดีมากเกินความคาดหวังของฉันท ลุงเอาใจใส่ เรื่องการฝึก เด็ก ทำตามแผนตาราง กิจกรรมอย่างเข้มแข็งต่อหน้าและหลังหลัง ดูแลเด็กช่วงพักกลางวันเพื่อให้ผู้ปกครองพักทานอาหาร ไม่ยอมหยุดพักแม้จะมีอาการง่วงนอนให้เห็น จะพักก็ต่อเมื่อเพื่อนมาเปลี่ยนงานแทน ลุงสมนึกเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ สามารถดัดแปลงวัสดุมาเป็นของใช้ในศูนย์ ทำไม้กวาดทำที่ตักขยะจากปืบ ทำที่รดน้ำต้นไม้ ทำมูมน้ำตกให้เป็นที่ผ่อนคลาย ฉันทและลุงร่วมกันคิดทำรถเพื่อฝึกเด็กที่มีกล้ามเนื้อมือและแขนอ่อนแรง โดยคิดว่าเราจะหาของเล่นให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนขณะอยู่ในสนามเด็กเล่น ลุงสมนึก ได้นำรถไปยึดติดกับต้นไม้ใหญ่ ให้เด็กใช้ฝีกออกกำลังกล้ามเนื้อทั้งมือและแขน มีเพื่อนร่วมงานมาเยี่ยมศูนย์บอกว่าเป็นการพัฒนางานที่ดี ให้นำเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพของสถาบันฯ ลุงสมนึกและฉันทร่วมกันคิดจำลองรถมาอยู่บนแผ่นไม้ทำล้อลาก เพื่อให้สะดวกในการนำเสนอ ไม่น่า เชื่อผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลที่หนึ่ง ลุงเป็นคนสำคัญในการต่อยอดความคิดของฉันทอย่างแท้จริง ลุง มีความสามารถรอบตัว เป็นนักซ่อม สารพัดอย่างทั้ง ไฟฟ้า ท่อประปา พัดลม หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ ส้วม อุปกรณ์ของเล่นในสนาม ลุงซ่อมได้เกือบทุกอย่าง งานสวนลุงก็เก่ง ทำปุ๋ยชีวภาพด้วยตนเองโดยการหมักเศษใบไม้ เศษอาหาร ทำใช้ในงานและแจกให้วัดใกล้ศูนย์ ปุ๋ยของลุงนำมาใช้กับโครงการปลูกผักสวนครัว ลุงปลูกผักหมุนเวียนหลายชนิดแล้วแต่ใครจะบริจาคพันธุ์ มีทั้ง กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักกาด หัวไชเท้า กระเพรา ผลผลิตออกมาเราจะ แจกผู้ปกครองและทำอาหารให้เด็กทาน ลุงปลูกต้นไม้กล้วย นำมาขายหารายได้ให้ศูนย์ได้เงินมากอยู่ ข้างๆรั้วเรามีต้น

คุณ มะละกออยู่หลายต้นที่เราคิดว่าจะมีผู้สนใจซื้อ ลุงเป็นคนมัธยัสถ์มาก อุดออม ช่างผมหน้าศูนย์ไม่เคยได้เงินของลุงสักบาทเดียว ลุงย้อมผมและตัดผมเอง แหว่งๆเว้าๆบางครั้ง แต่ลุงไม่อายแม้ถูกฉันล้อเลียน บ่อยๆ ลุงมีเงินฝากทุกสัปดาห์ แต่พวกเราฝากลุงไปถอนสวนทางกับลุง ลุงเป็นตัวอย่่างการปลดหนี้ ลุงเป็นคนมีน้ำใจ แม้ใครๆจะมองว่าขี้เหนียว ลุงมีโปรโมชันในวันปีใหม่ให้ยาม ให้หม้อหุงข้าว กระติกน้ำไฟฟ้า ลุงบอกว่าเขาช่วยผมทำงานดีมาก วันนี้ฉันรู้สึกใจหายเมื่อลุงบอกทุกคนในศูนย์ว่าผมรู้สึกเหนื่อยมาก ร่างกายพัก ผ่อนไม่เพียงพออยากลาออกไปทำสวนและค้าขาย ฉันและทุกคนเสียดายลุงมาก ฉันไม่แน่ใจว่าจะมีบุคลากรที่เก่งรอบด้าน รักในงานที่ทำ ทำงานด้วยใจ ไม่เคยเกี่ยงงานเพื่อน คำที่ลุงพูดบ่อยๆ “ทำงานไม่ต้องรอเวลา” ลุงเป็นแบบอย่างที่ฉันชื่นชมและอยากเล่าเรื่องของลุงสมนึกกับผู้อื่นด้วยความประทับใจ ที่ได้ร่วมงานกันมา

นาง ฉวีวรรณ โปธิรักษา